



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัดฯ ฝ่ายนิติการ โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๑๑๙๙

ที่ นม ๕๑๐๐๑.๒/ ๕๗๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [www.koratpao.go.th/misconduct/](http://www.koratpao.go.th/misconduct/) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าใช้งานระบบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทุกวันทำการ และดำเนินการรวบรวมสถิติและรายงานความคืบหน้าการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการตรวจประเมินข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ในการนี้ จึงให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ราย ๖ เดือน เพื่อเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา <http://www.koratpao.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ราย ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

\*\*\*\*\*

ประจำเดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	การดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๖	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๗	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม	จำนวน ๐ เรื่อง	จำนวน ๐ เรื่อง	-	-

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา